

Số: 256/BC-BCĐ

Tuần Châu, ngày 24 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai hoạt động Phong trào "TĐĐKXDĐSVH" năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của BCĐ phong trào "TĐĐKXDĐSVH" thành phố Hạ Long tại Kế hoạch số 384/KH-BCĐ ngày 26/9/2023 về triển khai công tác xét tặng danh hiệu trong phong trào "TĐĐKXDĐSVH" năm 2023. Ban chỉ đạo Phong trào "TĐĐKXDĐSVH" phường Tuần Châu báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn Phường, như sau:

Phần 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2023

I. . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Phường Tuần Châu nằm ở phía tây thành phố Hạ Long, phía bắc giáp với phường Hà Khẩu, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, Phía Nam và Đông giáp Vịnh Hạ Long, phía tây giáp với phường Đại Yên và xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên. Diện tích tự nhiên 1.205,7 ha.

Phường Tuần châu được chia thành 05 khu phố, 01 khu du lịch, 22 tổ dân với tổng số hộ 803 hộ dân, 2.756 nhân khẩu, Đảng bộ phường có 11 chi bộ trực thuộc.

Trong những năm gần đây thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước, được sự quan tâm đầu tư của Tỉnh, UBND Thành phố cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong phường, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư khang trang, diện mạo của phường ngày càng được đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Nhiều hạng mục công trình du lịch, dịch vụ đã được đầu tư đưa vào hoạt động có hiệu quả. Hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư; 5/5 khu phố có nhà văn hóa, các tuyến đường liên khu phố, tổ dân cơ bản đã được bê tông hoá. 100% các hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia và được dùng nước sạch. Nhân dân luôn đồng thuận, tin theo Đảng và chính quyền. Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể Thành phố.

II. II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO

I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, HĐND, UBND phường, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường xác định đây là phong trào có ý nghĩa quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, làm tốt phong trào này sẽ góp phần phát triển kinh tế ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định đời sống, phát huy truyền thống bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

Trong năm 2023, BCD phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” phường đã tổ chức hội nghị triển khai tới các khu phố, phân công trách nhiệm cho các thành viên BCD phụ trách các khu phố, phân công trách nhiệm cho các thành viên BCD phụ trách các khu phố, theo dõi lập kế hoạch thực hiện đi vào chiều sâu chất lượng với các nội dung thiết thực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đẩy mạnh an ninh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng; chỉ đạo các khu phố, tổ dân tiếp tục tổ chức nhân dân học tập, và thực hiện tốt quy ước khu dân cư và pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ cơ sở, và Luật dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 cũng được triển khai tuyên truyền và thực hiện, duy trì tốt hoạt động của các tổ hòa giải, quán triệt các nội dung của phong trào đến nhân dân.

2. Công tác tuyên truyền vận động

Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức 15 buổi tuyên truyền với số lượt người được tuyên truyền là 350 lượt người. Nội dung tuyên truyền tập trung về các quy định của pháp luật thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, quy chế quản lý đô thị, trật tự ATGT; những quy định của pháp luật về quảng cáo, lắp đặt biển hiệu để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu biết và tự giác thực hiện; tuyên truyền về luật giao thông đường bộ. Tuyên truyền các tiêu chuẩn về xây dựng “*Gia đình văn hóa*”, “*Khu phố văn hóa*” và các quy ước của tổ dân phố đặc biệt là truyền truyền về công tác quản lý đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản biển; Tuyên truyền Kế hoạch số 116-KH/ĐU ngày 19/5/2023 của Đảng ủy phường Tuần Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW, Nghị quyết số 13- NQ/TU, Chỉ thị số 38-CT/TU; Căn cứ Kế hoạch số 147-KH/ĐU ngày 29/9/2023 của Đảng ủy phường về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 kết luận 61-KL/TW ngày 17/8/2023 quy định số 117-QĐ/TW ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Trung ương; Chỉ thị 13- CT/TU, ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh; Tuyên truyền kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên câu lạc bộ “*Nông dân với pháp luật*” phường Tuần Châu.

Để phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức và tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn Phường về các nội dung: (1) Công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; (2) Tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; (3) Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; (4) Xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; (5) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025; (6) Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; (7) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Qua đó nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, nâng cao hình ảnh quốc gia; giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân,

tổ chức trong các nhiệm vụ. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị của cá nhân, cơ quan, đơn vị; phê phán kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật và quy định.

Tuyên truyền trực quan: Trong năm 2023 đã tổ chức treo 60 băng rôn tuyên truyền về đời sống văn hóa khu dân cư, 25 áp phích cỡ nhỏ tuyên truyền về công tác chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; Toàn đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các tuyến giao thông chính, tại nhà văn hóa, trụ sở cơ quan UBND phường; các điểm công cộng; thông qua các hội nghị chuyên đề, trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể, các tổ dân, khu phố và các câu lạc bộ phường.

Vận động nhân dân treo trên 2.000 cờ đảng, cờ tổ quốc cho các hộ dân tuyên truyền về các ngày sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh, thành phố và phường trên các tuyến đường chính và trụ sở cơ quan phường.

2. Hoạt động của BCD Phong trào cấp phường

2.1. Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo

Trong năm 2023, BCD phong trào của phường và UBND phường đã ban hành các Kế hoạch, Công văn triển khai thực hiện phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” cụ thể như sau:

- Quyết định số 29/QĐ-BCĐ ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân phường Tuần Châu về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” phường Tuần Châu.

- Quyết định số 30/QĐ-BCĐ ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân phường Tuần Châu về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” phường.

- Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 24/02/2023 của BCD phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” phường Tuần Châu về việc triển khai thực hiện phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” năm 2023.

- Kế hoạch 127/KH-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thành phố Hạ Long về việc triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2022-2026;

- Công văn số 104/UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân phường Tuần Châu về việc Đăng ký các danh hiệu năm 2023.

- 05/05 khu phố tổ chức phát động và ký cam kết, giao ước đăng ký thi đua thực hiện phong trào năm 2023 nghiêm túc chặt chẽ.

- Hướng dẫn số 444/HD-BCĐ ngày 03/10/2023 của Ban chỉ đạo PT TĐĐKXDĐSVH phường Tuần Châu về việc hướng dẫn thực hiện xét tặng các danh hiệu “*Gia đình văn hóa*”, “*Khu phố văn hóa*” năm 2023;

2.2. Công tác phối hợp, tổ chức thực hiện

MTTQ và các đoàn thể phường đều tham gia thành viên Ban Chỉ đạo phong trào: Trong đó MTTQ giữ vai trò nòng cốt trong việc triển khai, tổ chức và thực hiện phong trào. Chủ tịch UBMTTQ là Phó ban thường trực, trưởng các đoàn thể tham

gia là thành viên. Ở khu phố, Trưởng Ban công tác mặt trận là trưởng Ban Chỉ đạo ở khu dân cư và trưởng đoàn thể khu đều tham gia làm thành viên.

Ban Chỉ đạo đã tích cực phối hợp với ngành, đoàn thể, khu phố, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành 5 nội dung của cuộc vận động đó là: Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”; “Việc thực hiện hương ước, quy ước”; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh và 07 nội dung phong trào với các nội dung cơ bản: Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; Phong trào xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” các điển hình tiên tiến.

Ban chỉ đạo Phong trào đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các thành viên, các ban ngành đoàn thể, các khu phố không ngừng đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động giúp Phong trào phát triển bền vững.

III. Kết quả thực hiện 05 nội dung phong trào

1. Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo”.

Việc tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình ở khu dân cư tiếp cận với các chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh để phát triển kinh tế làm giàu hợp pháp được triển khai thực hiện tốt trong năm 2023, UBND - MTTQ phường và các đoàn thể có nhiều chương trình giúp đỡ đoàn viên, hội viên như tín chấp cho vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, mở mang phát triển sản xuất thu hút lao động hỗ trợ giải quyết việc làm. Trong năm 2023 UBND phường phối hợp với các doanh nghiệp, đã tư vấn, giới thiệu giải quyết việc làm 101 lao động, đạt 112,2% chỉ tiêu kế hoạch đề ra (KH giao 90 lao động). Triển khai các chương trình giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh, thành phố. Tiến hành rà soát, thống kê số lượng lao động chưa có việc làm, việc làm chưa ổn định, có nhu cầu đào tạo, học nghề để kịp thời cung cấp cho các cơ sở đào tạo nghề làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo nghề năm 2023.

Trong năm 2023 công tác phân loại hộ gia đình có mức sống trên địa bàn phường: Qua rà soát sơ bộ trên địa bàn phường có 92 hộ giàu = 11,5%; hộ khá 424 hộ = 52,8%; hộ trung bình 282 hộ = 35,1%; hộ có hoàn cảnh khó khăn 05 hộ = 0,6%, không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tham mưu cho thành phố xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hộ khá, hộ giàu phù hợp với địa bàn để phấn đấu tăng tỷ lệ hộ khá, hộ giàu, không để phát sinh nghèo, cận nghèo. Tích cực tuyên truyền chính sách BHXH, đã vận động tăng mới được 5 người tham gia BHXH tự nguyện đạt tỉ lệ 29,41% kế hoạch (KH giao 17 người).

- Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở: Phối hợp với UBND phường hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 01 hộ gia

đình, số tiền được Ban chỉ huy Quân sự Thành phố hỗ trợ là 30 triệu đồng, đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hạ Long và Kế hoạch của Thường trực UB MTTQ thành phố về việc vận động xã hội hóa kinh phí để hỗ trợ cho các hộ khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở, phát triển kinh tế năm 2023. UB.MTTQ phường vận động xã hội hóa sửa chữa nhà ở cho 02 hộ BTXH có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hỗ trợ là: 50 triệu đồng.

- Tiếp tục vận động 02 đơn vị đỡ đầu Công an Phòng cháy, chữa cháy và Chùa Minh Châu hỗ trợ 500.000đồng/tháng cho 02 hộ mới có đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức thăm, tặng quà cho 10 đối tượng người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày người khuyết tật Việt Nam, số tiền là 5 triệu đồng; tặng 12 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, số tiền là 7 triệu đồng.

- Đồn Biên phòng cảng Hòn Gai thực hiện chương trình nâng bước em tới trường cho 01 trẻ hiện đang học lớp 2 có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học trong học tập, số tiền là 500.000 đồng/tháng (Chương trình sẽ thực hiện cho đến khi trẻ được 18 tuổi và học xong THPT).

- Vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thường xuyên cho 2 trẻ (01 trẻ lớp 2 và 01 trẻ lớp 7), mức hỗ trợ hàng tháng cho mỗi trẻ là 10 cân gạo và 1 thùng sữa.

- Vận động nhà tài trợ đỡ đầu thường xuyên 01 trẻ sinh năm 2010 (học lớp 6) mức hỗ trợ 500.000 đ/tháng, đến khi trẻ 18 tuổi.

- Vận động nhà tài trợ hỗ trợ cho 01 trẻ mầm non 5 tuổi toàn bộ kinh phí ăn, học hàng tháng, số tiền bình quân là 1 triệu đồng/tháng.

- Thực hiện tiếp nhận và trao tặng các suất quà từ nguồn kinh phí của Trung ương, UBND tỉnh, thành phố và nguồn của phường với trị giá là: 29,6 triệu đồng cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn phường. Tuyên truyền các chính sách chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ. Tổ chức đoàn dâng hương tại Nghĩa trang nhân dân phường Hà Tu và Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Tuần Châu vào các dịp lễ, tết, ngày 27/7.

- Vận động xã hội hóa chăm lo đời sống cho NCC với CM từ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Quảng Ninh tặng 20 suất quà cho người nhiễm chất độc hóa học và con đẻ nhiễm chất độc hóa học, tổng số tiền là 20 triệu đồng.

- Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023) tổ chức thăm, tặng quà 51 suất quà cho các đối tượng chính sách mức 300.000 đồng/người = 10.200.000 (Từ nguồn ngân sách của phường); Tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ phường Hà Tu, kinh phí thực hiện: 6.100.000 đồng; Vận động xã hội hóa: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai tặng 02 suất quà cho 02 mẹ liệt sỹ; mỗi suất quà trị giá 600.000 = 1.200.000 đồng. Đoàn Thanh niên phường vận động xã hội hóa tặng quà cho 03 người có công, mỗi suất trị giá 300.000 đồng = 900.000 đồng.

- Ngoài ra MTTQ và các hội đoàn thể còn thường xuyên tổ chức các cuộc thăm hỏi, động viên về vật chất và tinh thần đối với các đoàn viên, hội viên khi ốm đau, có việc hiếu hi...

2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật

2.1. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực: Ban Chỉ đạo đã tổ chức tuyên truyền những quy định theo Quyết định số 3630/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND thành phố Hạ Long về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hạ Long và kèm theo quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hạ Long. Kết quả:

Trong việc cưới: Trong năm 2023, toàn phường có 13 lễ cưới, 100% lễ cưới trên địa bàn phường được tổ chức trang trọng, đảm bảo theo các quy định của pháp luật, phù hợp với truyền thống lễ cưới được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm, hạn chế phô trương hình thức, phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình, thể hiện nét đẹp văn hóa và phong tục tập quán của địa phương, không có trường hợp tảo hôn.

100% các đôi nam nữ trở thành vợ chồng đã tiến hành đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường nơi cư trú của một trong hai người theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch và các quy định pháp luật khác có liên quan. Các thủ tục chạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu được tổ chức theo phong tục, tập quán; không phô trương hình thức, rườm rà; không nặng nề đòi hỏi lễ vật. Tổ chức tiệc cưới không phô trương, lãng phí; trang phục cô dâu, chú rể đẹp và lịch sử, phù hợp với văn hóa dân tộc.

Trong việc tang: Trong năm 2023, trên địa bàn có 10 đám tang, các đám tang trên địa bàn phường được tổ chức theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về y tế và các quy định pháp luật khác có liên quan. Các thủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, cờ bạc được loại bỏ, hạn chế việc uống rượu, hút thuốc lá trong đám tang. Các gia đình có đám tang khi sử dụng tạm thời hè phố cho việc tang đã thực hiện việc xin phép UBND phường theo Thông tư số 04/2008/TT - BXD, ngày 20/2/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị.

Trong lễ hội: Trong năm 2023, trên địa bàn đã diễn ra các lễ hội Khai hội đầu xuân, các tiết vào Xuân, Tiết vào Hạ; Đại Lễ Phật Đản của đạo Phật giáo, bộ phận VH -XH phường hướng dẫn các các điểm thờ tự tâm linh trên địa bàn Phường tổ chức các hoạt động trong Lễ Phật Đản và an cư kiết hạ năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật, phù hợp với truyền thống Phật giáo và hướng dẫn của Hội đồng trị sự GHPGVN. Các lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, thu hút đông đảo du khách và nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng.

UBND phường đã rà soát, kiện toàn BQL di tích¹, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban quản lý, Ban hành Quy chế hoạt động phân công cụ thể, rõ người, rõ việc cho từng thành viên phụ trách các điểm di tích trên địa bàn theo đúng nội dung chỉ đạo của cấp trên.

Những kết quả thành tích đạt được trong năm 2023 khẳng định, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phường đã có bước phát triển và có chiều sâu, thực sự được nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia.

2.2. Việc thực hiện hương ước, quy ước.

Thực hiện Thông báo số 320-TB/TU, ngày 24/10/2021 của Thành ủy Hạ Long về Kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; Công văn số 6901/UBND-VHTT ngày 02/8/2021 của UBND thành phố Hạ Long về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy ước trên địa bàn thành phố Hạ Long; Công văn số 10425/UBND-VH&TT ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Hạ Long.

UBND phường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu trên địa bàn phường, chung tay xây dựng thành phố Hạ Long trở thành thành phố Kiểu mẫu.

UBND phường đã chỉ đạo 05/05 khu phố trên địa bàn duy trì thực hiện bản quy ước do thành phố thẩm định và phê duyệt và được niêm yết công khai tại Nhà Văn hoá khu phố.

3. Xây dựng môi trường văn hóa.

Trong năm 2023, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động luôn hướng về cơ sở, đặc biệt là phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*” và cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh*” cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hệ thống thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, khu thể thao của Công ty Âu Lạc, các Câu lạc bộ... đã được xây dựng rộng khắp, làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở.

Đời sống văn hóa được nâng lên đã tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế - chính trị ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với đó, công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động xã hội, từng bước xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn

¹ 1. Quyết định 183/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 về Kiện toàn Ban Quản lý Di tích lịch sử Khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo Tuần Châu, phường Tuần Châu.

2. Quyết định 182/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 về Kiện toàn Ban Quản lý Di tích lịch sử kiểm kê, phân loại (chưa xếp hạng) Miếu Xóm đình, khu 2, phường Tuần Châu.

3. Quyết định 181/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 về Kiện toàn Ban Quản lý Di tích lịch sử kiểm kê, phân loại (chưa xếp hạng) Miếu Khe Ngõ, khu 5, phường Tuần Châu.

4. Quyết định 180/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 về Kiện toàn Ban Quản lý Di tích lịch sử kiểm kê, phân loại (chưa xếp hạng) Miếu Cây đa, khu 5, phường Tuần Châu.

hóa tinh thần lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở cơ sở, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng đô thị văn minh nhằm mục tiêu tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Hiện nay, toàn phường có 01 đội văn nghệ trực thuộc Câu lạc bộ phường, 04 đội thể thao - dưỡng sinh. Các CLB hoạt động hiệu quả, thường xuyên tham dự các sự kiện do phường phát động, cả 5 khu phố đều có đội văn nghệ, và nhóm nhảy dân vũ. Tham gia Cuộc thi Tiếng hát khu dân cư cụm 3 thành phố Hạ Long đạt giải cao.

Trong năm 2023, BCD hoạt động hè phường chỉ đạo các tiểu ban HĐH 5 khu phố, 02 trường học cùng Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các hoạt động hè vui tươi bổ ích cho các cháu TNNĐ²: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023); Tăng cường các hoạt động tạo không khí thi đua sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tỉnh (30/10/1963 - 30/10/2023); 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hạ Long tại đảo Tuần Châu (23/11/1963 - 23/11/2023); 30 năm ngày thị xã Hồng Gai trở thành thành phố Hạ Long (27/12/1993-27/12/2023); 20 năm thành lập phường Tuần Châu (01/10/2003-01/10/2023). Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm Tuần Châu nhớ Bác”.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền 25 dịch vụ công thiết yếu, chuyển đổi số; Tuyên truyền trên hệ thống pano, áp phích, băng zôn, tuyên truyền xe trật tự lưu động trên toàn địa bàn trong dịp lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tỉnh, thành phố. Hoạt động truyền thanh có nhiều chuyển biến tích cực với chương trình và nội dung cụ thể, phù hợp tình hình do Đài truyền thanh phường đảm nhiệm. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn phường treo cờ Tổ quốc đạt 99,5% trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định Luật Giao thông đường bộ, các chuẩn mực đạo đức xã hội để nâng cao ý thức, hành vi ứng xử của mỗi người khi tham gia giao thông làm chuyển biến nhận thức người dân trong phường khi tham gia giao thông, có trách nhiệm với chính mình và mọi người, tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ người khác; thực hiện đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường, không phóng nhanh, vượt ẩu, không vượt đèn đỏ, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, ứng xử văn minh trong trường hợp xảy ra sự cố bất thường, đậu đỗ xe đúng nơi quy định, tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông và xảy ra tai nạn; Nông dân với pháp luật. Tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn cài đặt và thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, VneID. Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về *chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm*

² Tổ chức thành công các cuộc thi dịp hè 2023: 1. Giải bóng đá TNNĐ hè 2023; 2. Giải thi vẽ “Thế giới muôn màu; 3. Cuộc thi gai điệu hè 2023 “Thiếu nhi Tuần Châu – Vang ca Giai điệu miền Di sản”.

2025, định hướng đến năm 2030; Đề án 06 /QĐ- TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 100% cán bộ, công chức phường sử dụng hòm thư công vụ, xử lý công việc trên chính quyền điện tử và sử dụng chữ ký số. Tiếp tục triển khai cấp và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 cho người dân trên địa bàn toàn phường.

Tiếp tục thực hiện phong trào xã hội hoá giáo dục, y tế; phong trào “*Toàn dân học tập, xây dựng xã hội học tập*” ở các khu dân cư. Xây dựng và nâng cao chất lượng Quỹ khuyến học, khuyến tài ở từng khu dân cư và các dòng họ; mô hình “*Gia đình hiếu học*” trong khu dân cư. Số học sinh chuyển lớp đạt 100%, chuyển cấp đạt 100%. Trạm y tế xây dựng trạm đạt chuẩn Quốc gia, Duy trì thực hiện BTC Quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân thường xuyên được quan tâm, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng và uống vắc xin phòng bệnh, vitaminA.

Trong năm qua, phường đã duy trì tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai phòng chống dịch đạt kết quả tốt. Trong năm 2022, trên địa bàn phường không phát sinh ổ dịch bệnh lây lan trong khu dân cư, không có trường hợp ngộ độc thực phẩm, mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Phường tập trung triển khai, thực hiện phong trào nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào rọn rác làm môi trường sạch hơn; Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn! Hãy giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi. Làm sạch môi trường, toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp từ mỗi gia đình và trong mỗi khu dân cư.

4. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao.

Trong năm 2023, phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát các nhà văn hóa trên địa bàn để kịp thời lập danh sách theo dõi, bố trí nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp nếu cần thiết. Trong năm 2023, 05/05 nhà văn hóa khu phố trên địa bàn phường đã giành phần lớn thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm liên quan đến việc Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển gắn với lịch sử Đảng bộ phường Tuần Châu 75 năm xây dựng và trưởng thành, 20 năm thành lập phường Tuần Châu, cùng với các sự kiện ba lần Bác Hồ về thăm đảo Tuần Châu”. Được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Ban chỉ đạo thực hiện Tuyên truyền Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, kế hoạch 216/KH-UBND của UBND Thành phố về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo Trật tự đô thị, VSMT trên địa bàn Thành phố; Tăng cường quản lý bãi tắm tự phát, phòng chống đuối nước; Một số biện pháp đảm bảo ATGT, Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Tuyên truyền đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. triển khai thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu trên địa bàn phường, chung tay xây dựng thành phố Hạ Long trở thành thành phố Kiểu mẫu. UBND xây dựng các tiêu chí kiểu mẫu

như: Công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, khu phố kiểu mẫu, Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, doanh nghiệp kiểu mẫu, Phường kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, hoạt động chủ yếu là tổ chức hội nghị của các tổ chức chính trị - xã hội, sinh hoạt các hoạt động văn hóa, văn nghệ vào các dịp ngày lễ, tết... Các khu phố đã chủ động bổ sung tủ sách, bảng tin sinh hoạt; niêm yết các nội quy, quy định có liên quan đến hoạt động của nhà văn hóa; dành diện tích không gian trong nhà văn hóa để trang trí, khánh tiết (Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, tượng Bác Hồ, phong màn sân khấu, băng khẩu hiệu, cờ trang trí, các băng khen, giấy khen...) theo đúng quy định. Phần lớn các nhà văn hóa đều được trang bị đầy đủ các thiết bị thiết yếu phục vụ cho hoạt động của Nhà văn hóa như: Bộ thiết bị âm thanh; trang trí, khánh tiết, bàn ghế; tủ sách, tranh, ảnh tuyên truyền phục vụ thiếu nhi; bản tin, nội quy hoạt động... việc đầu tư xây dựng các sân luyện tập và thi đấu thể dục - thể thao tại khu phố được quan tâm; tuy nhiên do quỹ đất hạn chế nên trên địa bàn phường chưa có sân bóng đá chuẩn, sân cầu lông, sân bóng chuyền phục vụ cho việc rèn luyện của nhân dân. Đảng ủy - UBND phường đã chỉ đạo tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức các chương trình giao lưu thể thao giữa các khu phố trong phường và với các phường lân cận trong thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn phường số người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên sấp xỉ 1980/2756 nhân khẩu, đạt 71,0%.

5. Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh

Cuộc vận động “*TĐKXDĐSVH*” là một cuộc vận động mang tính chất toàn dân, toàn diện, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của toàn bộ hệ thống chính trị trong quá trình trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện.

Trong năm 2023, được sự nhất trí của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân và của cả hệ thống chính trị, phường đã thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”. Làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, sức chiến đấu của Đảng viên trong chi bộ ngày càng cao, sự đoàn kết trong Đảng ngày càng chặt chẽ, sự đồng thuận trong nhân dân ngày càng cao. Những kết quả nêu trên chứng tỏ phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” thực sự sâu rộng, đi vào cuộc sống của cán bộ, công chức phường, trong cộng đồng dân cư và trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phường trong thời gian qua.

IV. Kết quả thực hiện 7 phong trào cụ thể

1. Phong trào xây dựng .

1.1 Phong trào xây dựng “*Gia đình văn hóa*”.

Xây dựng gia đình văn hóa là nội dung có vị trí hết sức quan trọng trong phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”. Để triển khai phong trào, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo phong trào đã chỉ đạo, hướng dẫn các khu phố, tổ dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách

nhệm của từng người dân, từng hộ gia đình trong việc tham gia phong trào; hướng dẫn các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Do vậy, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được sự tích cực hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, đa số các gia đình đều tham gia hoạt động phong trào, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

1.2 Phong trào xây dựng danh hiệu “Khu phố Văn hóa”

Phong trào xây dựng khu phố văn hóa Trong năm đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, qua đó khơi dậy được niềm tin, sự thi đua của từng tổ dân khu phố nhằm phát huy vai trò tự quản, ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, trợ giúp các gia đình khó khăn, xóa nghèo bền vững.

Cuối năm 2022, 05/05 khu phố đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”. BCD phường đã tổ chức họp bình xét cho các khu phố đảm bảo đúng quy định tại Công văn số 9386/UBND-VHTT ngày 28/9/2020 của UBND Thành phố Hạ Long về việc hướng dẫn thực hiện xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa” theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

2. Phong trào xây dựng danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

Phong trào xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tiến hành đăng ký thực hiện tiêu chuẩn “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” với Ban chỉ đạo Thành phố. Đồng thời xây dựng các chỉ tiêu thi đua, triển khai Hội nghị ký giao ước thi đua giữa phường với các cơ quan, trường học và các khu phố trên địa bàn.

Phong trào xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân toàn phường. Đây là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, của các đoàn thể quần chúng, đã phát huy được sức mạnh tổng hoà của xã hội đối với phong trào, tính thi đua giữa các tổ dân, khu phố được thể hiện rất rõ, tạo nên sức mạnh quyết định đến chất lượng của phong trào. Phường đã xác định việc xây dựng khu phố văn hoá là việc làm cho địa phương mình, không chêm trước và không nhân nhượng trong xét duyệt thi đua. Phong trào xây dựng khu phố văn hoá đã có ảnh hưởng lớn tới các cơ quan trên địa bàn phường, lối sống, nếp sống, cách ứng xử, phát ngôn, phong cách làm việc của cán bộ công nhân viên trong các cơ quan nhà nước.

Trên địa bàn phường có 02 trường học, 01 trụ sở công an và 01 Trạm Y tế, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đóng trên địa bàn.

3. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa

Cơ quan phường thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức trong phường thực hiện tốt Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm. trong năm 2023 phường không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.

Cán bộ công chức phường luôn thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức công vụ theo quy định của pháp luật. Trong thực thi nhiệm vụ luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước, tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân; Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, giữ gìn tốt đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan. 100% cán bộ công chức không mắc tệ nạn xã hội; sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại: xây dựng và thực hiện tốt “*Quy chế văn hóa công sở*” theo tinh thần Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng chính phủ về Văn hóa công sở tại cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng “*Cơ quan văn hóa*”. UBND phường Tuần Châu đã ban hành Quy chế thực hiện văn minh công sở, thường xuyên tổ chức quán triệt và triển khai cho cán bộ công chức cơ quan biết và thực hiện. 100% cán bộ, công chức phường không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tổ chức thực hiện ký cam kết các nội dung như sau: Cam kết thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Cam kết thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử Nụ cười Hạ Long; Cam kết thực hiện có hiệu quả Chương trình “*Mỗi người dân là một đại sứ du lịch*”.

“Xác định xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức công đoàn phường gắn với CĐCS vững mạnh, Ban lãnh đạo công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng người lao động như duy trì Mái ấm công đoàn, chương trình Nghĩa tình Công đoàn. Ngoài ra, còn phối hợp với ngành các ban ngành đoàn thể khai thác hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở... nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, người lao động”. Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thêm nhiều hoạt động, nhiều sân chơi... nhằm phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm của công nhân, người lao động. Từ đó, động viên các lực lượng thích ứng linh hoạt với tình hình phát triển kinh tế, xã hội hiện nay; nhằm góp phần thiết thực nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”.

Cán bộ, công chức phường luôn chấp hành văn hóa công sở, làm việc có hiệu quả, không đi muộn, về sớm, không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; trong giờ làm việc trang phục phải gọn gàng, đeo phù hiệu theo đúng quy định; không vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, có đạo đức, phẩm chất trong sáng chuẩn mực đạo đức, giữ gìn sự văn minh, lịch sự theo tinh thần “*Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, giữ mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp và chấp hành tốt các quy định của nhà nước. Không sử dụng rượu- bia, không hút thuốc lá trong giờ làm việc, không vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông. Công tác bài trí, sắp xếp và giữ gìn cơ quan luôn sạch đẹp được quan tâm thực hiện; định kỳ hàng quý, năm tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, các phòng bố trí sắp xếp tài liệu gọn gàng. Thực hiện nghiêm túc các quy

định chung về giữ gìn vệ sinh chung, công tác an toàn phòng chống cháy nổ của tòa nhà.

4. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Trong năm 2023, nhân dân trên địa bàn phường đã tích cực hưởng ứng tham gia Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm góp phần nâng cao nhận thức và nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần bồi dưỡng lối sống lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Lòng ghép việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào luyện tập TDTT trong nhân dân ngày càng được nâng lên, đến nay hơn 71,0% người dân trên địa bàn phường thường xuyên luyện tập TDTT.

5. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”

UBND phường phối hợp với UBMTTQ phường cùng các ban ngành đoàn thể phường và khu phố tổ chức tuyên truyền cuộc vận động như: Về sinh môi trường vì một Hạ Long xanh; Tiếp tục các cuộc vận động về phòng chống rác thải nhựa; bóc xóa các quảng cáo rao vặt sai quy định trên các trục đường chính và tại các khu dân cư, tích cực tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thanh các trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, sử dụng các ấn phẩm truyền thông như Baner, áp phích đăng tải trên các hệ thống thu hút được lượng lớn tương tác.

6. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm, chú trọng nhằm nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, trong đó tập trung ưu tiên đào tạo cán bộ nguồn nhằm xây dựng nguồn cán bộ, công chức có tính chuyên nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cơ quan phường thường xuyên phát động phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Nhằm phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, áp dụng khoa học công nghệ, chủ động sáng tạo trong công việc, ngay từ đầu năm phường đã phát động phong trào thi đua và triển khai đăng ký danh hiệu thi đua năm trong toàn cơ quan. Mỗi cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên đều có đề tài sáng kiến. Mỗi đề tài sáng kiến là một sáng kiến cải tiến, áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý tại đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

7. Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến

Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã góp phần tích cực vào hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa của mỗi gia đình, dòng họ, tổ dân, khu phố.

Công tác thi đua khen thưởng được triển khai tốt, đã khích lệ khen thưởng kịp thời.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trong năm 2023, phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*” đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân toàn phường. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, của các đoàn thể quần chúng, đã phát huy được sức mạnh tổng hoà của xã hội đối với phong trào. Phong trào “*Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá*” thực sự đi vào cuộc sống tạo ra những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động tác động sâu đến tư tưởng, tâm lý, thói quen của các tầng lớp nhân dân, hình thành nét đẹp văn hóa lành mạnh, các tệ nạn xã hội giảm, hạn chế vi phạm pháp luật.

Tính thi đua giữa các tổ dân, khu phố được thể hiện rất rõ, tạo nên sức mạnh quyết định đến chất lượng của phong trào. Phường đã xác định việc xây dựng “*Khu phố văn hoá*” là việc làm cho địa phương mình, không châm trước và nhân nhượng trong xét duyệt thi đua.

Phong trào xây dựng “*Cơ quan, đơn vị văn hoá*” đã có ảnh hưởng lớn tới các cơ quan trên địa bàn phường, lối sống, nếp sống, cách ứng xử, phát ngôn, phong cách làm việc của cán bộ, công chức trong các cơ quan.

2. Hạn chế, tồn tại

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phường, khu phố còn hạn hẹp, vì vậy việc tổ chức các hoạt động từ phường đến khu phố còn gặp nhiều khó khăn.

PHẦN 2 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. Phương hướng chung

Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị một cách đồng bộ, chăm lo phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động văn hóa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện mọi mặt đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từng bước nâng cao ý thức thị dân. Quyết tâm xây dựng phường Tuần Châu danh hiệu “*Phường đạt chuẩn đô thị văn minh*”, 05/05 khu phố giữ vững danh hiệu “*Khu phố văn hoá*”. 05/05 khu phố chung tay xây dựng “*Khu phố kiểu mẫu*”; “*Khu phố kiểu mẫu- Thực hiện tốt 4 AN*”; “*Khu phố kiểu mẫu- Thực hiện tốt 6 KHÔNG*”; “*Công dân kiểu mẫu*”; “*Gia đình kiểu mẫu*”; “*Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu*”; “*Doanh nghiệp kiểu mẫu*”;

II. Nhiệm vụ

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền với phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*”.

Tăng cường xã hội hoá, phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, vận động nhân dân đóng góp công sức, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, xây dựng thiết chế văn hoá, hỗ trợ tích cực những người có hoàn cảnh khó khăn ...

Tiếp tục xác định chủ đề công tác năm 2024 và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phân đầu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, củng cố về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của UBMTTQ phường quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có kỹ năng vận động tốt, uy tín trong cộng đồng; phát triển hội viên, đoàn viên tạo nguồn phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh.

PHẦN 3

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị tỉnh và thành phố tiếp tục đầu tư nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở và có chính sách đào tạo đối với đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa tại cơ sở.

Đề nghị tỉnh và thành phố bổ sung một số chính sách tài chính để hỗ trợ thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa; ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới về phong trào phù hợp với tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện trong giai đoạn mới.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” phường Tuần Châu./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố Hạ Long (B/c);
- Ban chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDĐSVH” thành phố Hạ Long;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường;
- Thành viên BCD “TĐĐKXDĐSVH” phường;
- Lưu.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Trần Thị An

Biểu số 1: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 Phường Tuần Châu
(Gửi kèm báo cáo xây dựng Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2023)

TT	Đơn vị	Công tác tập huấn		Công tác tuyên truyền				Khen thưởng (tập thể)			Kinh phí cấp cho BCD (triệu đồng)		Phong trào TDTT		Tổng số “Người tốt, việc tốt” được bình xét	Xã hội hóa văn hóa (kinh phí nhân dân đóng góp; ĐVT: triệu đồng)			
				Cấp thành phố		Cấp Xã/Phường		Cấp tỉnh	Cấp Thành phố	Cấp Xã/Phường	Cấp thành phố	Cấp Xã/Phường	Số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên	Tỷ lệ trên tổng số dân (%)		Xây dựng quỹ xóa đói giảm nghèo	Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa	Xây dựng quỹ nhân đạo, từ thiện và hỗ trợ khó khăn	Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở
		Tổng số lớp	Tổng số học viên	Tổng số cuộc tuyên truyền	Tổng số người tham dự	Tổng số cuộc tuyên truyền	Tổng số người tham dự												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Phường Tuần Châu	05	350	01	70	04	280	0	01	0	0	0	1,980	71,0%	0	5,460	5,210	0	0
..	...																		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Thanh Bình

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Phó Chủ tịch UBND phường
Trần Thị An**

Biểu số 2: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2023 UBND Phường Tuần Châu
(Gửi kèm báo cáo xây dựng Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2023)

TT	Đơn vị	Gia đình văn hóa						Khu phố văn hóa					
		Tổng số gia đình	Số đăng ký	Số GDVH được công nhận	Số GDVH không được công nhận	Số GDVH được tặng giấy khen	Số CLB gia đình văn hóa	Tổng số	Số đăng ký	Số KPVH được công nhận	Số KPVH không được công nhận lại	Số KPVH được nhận giấy khen	Số KPVH Hiện có
	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1	Phường Tuần Châu	803	736	650	86	98	22	05	05	05	0	01	05
	Cộng	803	736	650	86	98	22	05	05	05	0	01	05

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Thanh Bình

TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Phó Chủ tịch UBND phường
Trần Thị An

Biểu số 3: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và thực hiện Quy ước năm 2023 Phường Tuần Châu
(Gửi kèm báo cáo xây dựng Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2023)

TT	Đơn vị	Việc cưới			Việc tang				Thực hiện hương ước, quy ước của Thôn/Khu phố						Tổng số Thôn/KP thực hiện tốt nếp sống văn minh
		Tổng số đám cưới	Số đám cưới theo Nếp sống văn hóa	Số đám cưới vi phạm Nếp sống văn hóa	Tổng số đám tang	Số đám tang theo Nếp sống văn hóa	Số đám tang vi phạm Nếp sống văn hóa	Số đám tang thực hiện hỏa táng	Số hương ước, quy ước đã được phê duyệt năm 2021	Số hương ước, quy ước chưa được phê duyệt	Số hương ước, quy ước đã được sửa đổi, bổ sung năm 2022	Số vụ vi phạm hương ước, quy ước (nếu có)	Số Thôn/KP chưa có hương ước, quy ước	Tổng số hương ước, quy ước đã được phê duyệt hiện có	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Phường Tuần Châu	13	13	0	10	10	0	10	05	0	01	0	0	05	05
Tổng cộng		13	13	0	10	10	0	10	05	0	01	0	0	05	05

NGƯỜI LẬP BIỂU



TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Phó Chủ tịch UBND phường

Lê Thị Thanh Bình

Trần Thị An